



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) รวมทั้งประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน การศึกษา การสอบคัดเลือก อย่างเคร่งครัด และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 19) โดยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรทั้งจากระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และการคัดเลือกโดยสถาบันอุดมศึกษาเอง ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ให้ปรับรูปแบบเป็นการใช้วิธีการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดเท่าที่จะทำได้ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ดังต่อไปนี้

1. ยกเลิก การพิจารณาผู้ที่ได้รับการสำรวจสถานภาพทางสังคมและสถานะเศรษฐกิจ เป็น การสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ของผู้สมัครแทน
2. เพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศที่แนบ ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนรักษาการแทนอธิการบดี

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์

1. โครงการฯ จะส่ง Link Google Form ให้กับผู้ที่ได้รับการสอบสัมภาษณ์ทาง Email ตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในระบบรับสมัคร หากผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ Email จากโครงการฯ ภายในเวลาที่กำหนด ขอให้แจ้งให้โครงการฯ ทราบทาง Email: tuadmissions.in@gmail.com ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2564 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

2. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings ในวันที่ 21-26 เมษายน 2564 โดยจะแจ้งรายละเอียดใน Group Line ของแต่ละกลุ่มให้ทราบในวันที่ 16 เมษายน 2564

2. ผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์กตเข้าร่วม Group Line ตามจังหวัดของโรงเรียนของผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ โดย Scan QR code ที่โครงการฯ ส่งให้ทาง Email ตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในระบบรับสมัคร และตั้งชื่อ Line ด้วยชื่อและนามสกุลภาษาไทย

3. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ตามกำหนดการในประกาศข้างต้น หากโครงการฯ ไม่ได้รับตอบกลับทาง Google Form ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์สละสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ถือเป็นที่สุด

4. ผู้ได้รับการสอบสัมภาษณ์ที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ตามวันและเวลาที่กำหนด และไม่ได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่แนบในประกาศนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์



ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	คณะที่สมัคร
1	นางสาว	จารุวรรณ	หนูราม	คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
2	นางสาว	มีสวี	เจ๊ะยิ	คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
3	นางสาว	รุสมิษา	เจ๊ะมะ	คณะนิติศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต
4	นางสาว	ชูไฮลา	กอสอง	คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
5	นางสาว	กนกนารา	โพธิ์ศรี	คณะรัฐศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
6	นางสาว	นิฮ์ซัน	เจ๊ะมัน	คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
7	นางสาว	นุรฟาร์ตีเมาะ	เจ๊ะเหง้าะ	คณะศิลปศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต
8	นางสาว	ตัสนีม	เจ๊ะมะ	คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
9	นางสาว	ฮานีซา	ดอเลาะ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)
10	นางสาว	ฟาร์เตนมาซลีนา	อาแว	คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
11	นาย	มุสตอฟา	เปาะฮะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
12	นาย	ยัมคาน	โตะโลนา	คณะสหเวชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
13	นางสาว	แวนพิรฮานา	แวนมุซอ	คณะสหเวชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
14	นางสาว	อามานี	ตาเห	คณะสหเวชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
15	นาย	ดร์วิช	เจอะอุเซ็ง	คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
16	นางสาว	นุรุฆอญรีย์	ดอเลาะ	คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
17	นางสาว	ฟารีดาฮามีมี	ประดู่	คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
18	นางสาว	ฟิตตรี	หะยีบาราเอง	คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
19	นางสาว	มูร์นิการ์	อูมา	คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
20	นางสาว	ยัสมี	วามิง	คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
21	นางสาว	อาซียะห์	ยามา	คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
22	นางสาว	อานีตา	สาและ	คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
23	นางสาว	บัสหมะ	สุเรรัตน์	คณะสาธารณสุขศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)